




หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝาก Krungthai ZERO TAX MAX
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินออมรายเดือนปลอดภาษี
ระยะเวลาฝาก	24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	ระยะเวลาฝาก 24 เดือน : 1,000 - 25,000 บาท ระยะเวลาฝาก 36 เดือน : 1,000 - 16,500 บาท ระยะเวลาฝาก 48 เดือน : 1,000 - 12,500 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) *	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อิงเงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด บวกเพิ่มในอัตรา ดังนี้ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = 1.950% (เงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน + 0.75 % ต่อปี) ระยะเวลาฝาก 36 เดือน = 2.200% (เงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน + 1.00 % ต่อปี) ระยะเวลาฝาก 48 เดือน = 2.200% (เงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน + 1.00 % ต่อปี) (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ krungthai.com)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	-
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	-
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีคูโอน (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
เงื่อนไขหลัก	- ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย - ลูกค่า 1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	- ฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ตามจำนวนเงินที่ตกลงไว้กับธนาคาร (เท่ากับจำนวนเงินที่ฝากครั้งแรกกับธนาคาร) - ในระหว่างระยะเวลาฝาก จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	- เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย - เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย
คำกรณียบัญชี	-
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	- กรณีขอใช้บริการเปิดบัญชีฯ ขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto Renew)เงินฝากและดอกเบี้ยที่ครบกำหนดจะโอนเข้าบัญชีคูโอน โดยบัญชีที่เปิดขึ้นใหม่นี้จะทำการฝากต่อเนื่องกับบัญชีเงินฝากเลขที่เดิม ตามจำนวนเงินฝากต่อเดือน และระยะเวลาการฝากเดิม
ช่องทางการเปิดบัญชี	<input checked="" type="checkbox"/> สาขาธนาคาร
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 - E-mail : Call.CallCenter@krungthai.com - ช่องทางอื่นๆ ผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram  : โดยพิมพ์คำว่า "Krungthai Care"
ข้อควรระวัง	- ในระหว่างระยะเวลาฝาก จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - การทำรายการฝากเงินเข้าบัญชี Krungthai ZERO TAX MAX ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการภายในเวลา 23.00 น. เพื่อให้การนำฝากมีผลสมบูรณ์ภายในวันที่ทำรายการ
การแจ้งเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเดือนที่สำคัญต่าง ๆ	- สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น - อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Krungthai ZERO TAX MAX เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อิงตามเงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด - หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที ณ ที่ทำการสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างท่านกับธนาคารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว - ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน - เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันลูกค้าต่ออายุจะได้รับคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

* อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร